

# 'เกษตรฯ'เร่งรับมือภัยแล้ง หน่วยงาน'รุนแรง-ยาวนาน'

## ระบุนาปรังรอบ 2 เกินเป้าหมายล้านไร่

**กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงเกษตรฯเผย** สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้“แล้งมากและยาวนาน” เดินหน้าตั้งศูนย์เตรียมรับมือพร้อมสั่งทำฝาย ด้านกรมชลประทานยืนยันน้ำมีพอใช้ถึงเดือน ก.ค. แต่นาปรังรอบ 2 เกินแผนแล้วกว่า 1 ล้านไร่

นายฤทธิชัย บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ว่า ปีนี้จะแล้งมากและแล้งนาน ดังนั้นต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้รับสั่งว่า ในปีนี้จะแล้งมากและแล้งนาน ดังนั้นจึงให้กระทรวงเกษตรฯดูแลที่จ.สกลนคร จ.ศรีสะเกษ และจ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสด็จไปทรงงานที่ตามตารางเสด็จพระราชดำเนิน วันที่ 4 มี.ค. นี้ให้เจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ เมื่อทรงทราบและอาจจะประทานคำแนะนำแล้วนำไปปฏิบัติ”

ทั้งนี้จากการรายงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) ระบุว่าภาวะแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้จะต่างไปจากทุกปีก่อนหน้า โดยจะร้อนมากขึ้นและยาวนาน ทำให้กังวลว่า ภาวะดังกล่าวจะทำให้หน้ามีโอกาสระเหย ความชื้นในดินจะแห้งเร็วกว่าปกติ

ทั้งหมดนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือ โดยเฉพาะกรมชลประทานที่เบื้องต้นระบุว่าปริมาณน้ำในเขื่อนจะมีพอใช้จนถึงเดือน ก.ค. นั้นต้องเรียงลำดับตามความสำคัญแล้วชี้แจงต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าใจตรงกันคือน้ำที่ปล่อยต้องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคก่อน รองลงมาคือเพื่อรักษาระบบนิเวศ เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

ในขณะที่ส่วนกลางให้ตั้งศูนย์ภัยแล้งขึ้นโดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเพื่อรายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำทุก สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. เป็นต้นไป แยกเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน พื้นที่วิกฤติที่สุด ปานกลาง และพื้นที่ไม่เกิดปัญหา เป็นต้น

นอกจากนี้ให้กรมชลประทานทำเหมือง ฝาย คลอง ไล่ไป ในภาคเหนือตามลุ่มน้ำซึ่งโดยต้องหรือกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุญาตก่อสร้างและใช้งบของจังหวัดดำเนินการ นอกจากนี้ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หรือกับภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้งบโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงภัยแล้งและแผนรับมือของหน่วยงานภาครัฐด้วย

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โดยปกติแล้วฝนในประเทศไทยจะเริ่มตกในช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ แต่ในปีนี้มีกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า อาจจะเลื่อนไปเป็นกลางเดือนพ.ค. ดังนั้นกรมชลประทานจึงต้องเข้มงวดแผนบริหารจัดการน้ำให้พอเพียงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 ก.ค.นี้ซึ่งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ

ปัจจุบัน(4 มี.ค.2562) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 50,280 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 66% ของความจุเก็บกักรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 26,352 ล้าน ลบ.ม. หรือ 51% น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีน้ำใช้การได้ประมาณ 3.3 หมื่นล้าน ลบ.ม.

ส่วน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล, สิริกิติ์, แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 14,452 ล้าน ลบ.ม. หรือ 58% ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้รวม 7,756 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีน้ำใช้การได้ 9.9 หมื่นล้าน ลบ.ม.

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2561/2562 ปริมาณน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ วางแผนจัดสรรน้ำไว้ 23,100 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา วางแผนจัดสรรน้ำ(1 พ.ย.2561-30 เม.ย. 2562)รวม 8,000 ล้าน ลบ.ม. ผลการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 61/62 ล่าสุด(4 มี.ค.2562)มีการใช้น้ำไปแล้วทั่วประเทศ 14,762 ล้าน ลบ.ม. หรือ 64% ของแผนฯ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 6,234 ล้าน ลบ.ม. หรือ 78% ส่วนพื้นที่นาปรังในเขตชลประทานที่เกินแผนนั้นจะจัดสรรน้ำให้เพียงพอ

นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปีนี้วางแผนการทำนาปรังรอบ 2 ใน 34 จังหวัดรวม 4.20 ล้านไร่ แต่มีการปลูกไปแล้ว 5.76 ล้านไร่ เกินกว่าแผน 1,216,940 ไร่ แยกเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 1,099,265 ไร่ และในเขตชลประทาน 117,675 ไร่